

Trở c hỏ t tôi rỏ t buỏ n và thỏ t vớ ng vì Thông Cáo nêu trên, nó đã không nói lên đở c sỏ quan tâm đích thỏ c cở a Vớ Chớ Chắn đở i vớ i đoàn chiên

mà còn nhỏ đang cùng vớ i nhỏ ng kỏ bách hỏ i đở mau chóng xóa sỏ giáo dân giáo xỏ nhỏ bé Cở n Dở u này mà chính ngỏ i vớ t là mỏ t thành phỏ n.

Phỏ i nói ngay rỏ ng Lá đở n Kêu cở u cở a giáo dân Cở n Dở u mà Tòa Giám Mỏ c Đà Nở ng đã muỏ n tìm hiỏ u tác giỏ là ai! Đở u đó nên dành cho Công An thì tỏ t hỏ n. Đở ng đở u tra giúp lỏ c lỏ ng an ninh nhân dân. Lá đở n ra đở i trong hoàn cở nh đỏ u sôi, lỏ a bở ng. Tỏ nh y Nguyỏ n bá Thanh cùng vớ i hai trăm công an đầy đở súng ở ng, bao vây làng Cở n Dở u, nỏ i bỏ t xuỏ t, ngoỏ i bỏ t nhỏ p, đàn áp, khỏ ng bỏ ngỏ i dân. Giáo dân hỏ t hoỏ ng kêu cở u. Rỏ t tiỏ c là dân quê nghèo, không có đở hình ở nh, phỏ ng tiỏ n thông tin nên không thỏ trình làng đở mỏ i ngỏ i cùng thỏ u hiỏ u, cỏ m thông chia sỏ. Nhỏ ng có mỏ t bỏ ng chỏ ng đáng tin cở y hỏ n đó là nhỏ ng nhân chỏ ng sỏ ng còn đó: nhỏ ng giáo dân Cở n Dở u khỏ n khỏ vớ n còn tiỏ p tỏ c can đở m đở ng lên tranh đở u cho quyỏ n lỏ i cở a mình trở c bỏ o quyỏ n.

Hiỏ n nay chính quyỏ n vớ n còn tiỏ p tỏ c đỏ a nỏ t, răn đe và tìm cách đở mỏ i cách buỏ c dân chúng phỏ i ký chỏ p nhỏ n vớ c cỏ p đở t cở a chính quyỏ n. Mỏ t đở u rỏ t ngây thỏ cở a tỏ Thông cáo là tìm nhỏ ng chỏ ký trên tỏ đở n kêu cở u. Ai cũng biỏ t rỏ ng, mỏ t tỏ đở n kêu cở u mà có chỏ ký, trong lúc chính quyỏ n đang tìm cách cỏ p đở t thì khác nào tỏ còng mình vào. Công An lỏ p tỏ c đở u tra và hỏ t trở n ở ngay và sau đó vu cáo cho bao thỏ tở i, nào là âm mỏ u chỏ ng chỏ trở ng, chính sách cở a nhà nỏ c, nào là xúi giỏ c dân chúng nỏ i loỏ n chỏ ng chính quyỏ n, và còn hàng trăm thỏ tở i khác có trở i mà biỏ t... đở đở ở tù trở n kiỏ p. Lá đở n này là Lá Đở n Kêu Cở u. SOS.

**Đở t vớ n đở chia rỏ tôn giáo là mỏ t cái nhìn sai lỏ ch:**

Khi Thông báo cở a Tòa Giám Mỏ c Đà Nở ng nhỏ n đở nh vớ sỏ kiỏ n này là hỏy "*cỏ n thỏ n tránh vớ c chia rỏ lỏ ng giáo*".

Đây là mỏ t đở u mà chỏ ng liên quan gì trong vớ c chia rỏ lỏ ng giáo cỏ ! Ngỏ i giáo dân Cở n Dở u chỏ ng làm gì dính dáng đở n chuyỏ n này. Xỏ a nay giáo dân Cở n Dở u chỏ ng hỏ làm gì mà lỏ i phỏ m đở n ngỏ i lân cỏ n Trung Lỏ ng - Lỏ Giáng - Cỏ m Chánh sao lỏ i có chuyỏ n gây chia rỏ ở đây. Chỏ có mỏ t đở u mà bỏ n thông cáo muỏ n ám chỏ là:

***Tỏ i sao các dân khác bỏ ng lòng chỏ p nhỏ n vớ c dĩ đở i mà giáo dân Cở n Dở u lỏ i phỏ n đở i, gây khó khăn cho chính quyỏ n và phỏ n toái cho giáo quyỏ n.***

## Vài suy tư về "Thông cáo của TGM Đà Nẵng về những vấn đề liên quan đến Giáo xứ Công Giáo"

T&#225;c Gi&#7843;: Thiên Giang / VietCatholic News  
Th&#7913; T&#432;:, 03 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2010 22:20

---

Một điều đáng nói là giáo dân Công Giáo như n ra số bất công trong việc chấp hành cũng như là một điều đáng thất vọng, mất hân, niềm tin và niềm tin của cha ông bao đời xây dựng và bệ đỡ, do vậy, giáo dân Công Giáo không thể đi đời. Trong số 2000 người giáo dân Công Giáo chỉ có 5 gia đình ký giấy đồng ý đi đời mà thôi! Hơn nữa việc chấp hành điều kiện dân nghèo để trợ cấp cho bao kẻ có tiền, có quyền thì là việc làm tàn nhẫn, ác độc, thất nhân tâm.

Những người dân các xã thôn khác hẳn có chỗ đi vì họ là những người đã từng góp bó vỉa "cách mạng" và từng nuôi bao chí nguyện. Số phận của họ khác giáo dân Công Giáo như n. Giáo dân Công Giáo chỉ có một chỗ đi đời và vỉ. Đó là đi đời nhà thờ và vỉ vỉ ông bà tiên trên mặt đất thân yêu này thôi. Đồng ý cái chuyện những người khác đồng ý đi đời mà ép buộc giáo dân Công Giáo phải phải từng số bất công.

Chuyện này đã được ông Nguyễn bá Thanh gài vào để chặn những giáo dân Công Giáo khi ông nói rằng, *"i sao các dân khác đồng ý ký, còn chúng tôi thì không. Câu trả lời xin thưa là những anh em đồng dân chết nhà, đời nôi đời thu n. Còn giáo dân Công Giáo khi đời là một đi củ củ sống. Bao năm, bao tháng sống chết có nhau, đùm bọc nhau, sáng chiếu lên kinh, biết nhau qua từng nhịp thở, bây giờ mà đi thì giống như bẻ phân sáp thì Tân Văn Thân! Khi giáo dân Công Giáo bắt buộc phải đi đời là họ một luôn những gì đã góp bó vỉ vỉ niềm tin của họ cả 100 năm nay. Công đoàn Độc Tin của họ bẻ phân thân, bẻ đổ tan, bẻ đổ vào chỗ chết! Không biết Độc Giám Mục giáo phận có hiểu thấu cho nỗi lòng khổ đau mất mát của những người con nghèo đói này không?!*

### **Coi sự tranh chấp tại Công Giáo là vì vấn đề "đời" là hoàn toàn sai:**

Thông cáo cũng như qua chuyện tranh chấp đời tại Công Giáo nên nhà nước ra lệnh thu hồi đời. Đây mới thực sự là thông tin sai lệch. Công Giáo không có chuyện tranh chấp đời đại, chỉ có chuyện nhà nước chấp hành đời của dân mà thôi. Tranh chấp nghĩa là hai người hay nhiều người cùng tranh chấp một miếng đời hay một tài sản nào đó mà ai cũng muốn là mình có quyền trên đó. Đảng này đời đại của giáo dân xứ Công Giáo từ lâu đời trước khi có Đảng CS nữa và chính họ đã chấp hành quy định cho giáo dân đời xác nhận trên vấn đề pháp lý. Đời này không phải là cho mướn, cho thuê, thì làm sao mà thu hồi. Nói như vậy là vi phạm quy định của người khác.

### **So sánh đời sống dân nghèo ở Công Giáo với các nơi khác là thiêu sự quan tâm mức độ:**

Khi nói đến chuyện các giáo xứ khác ở thành phố Đà Nẵng trong chuyện di dời trong chính sách của chính quyền, rõ ràng là Tòa Giám Mục không hiểu rõ khi so sánh một cách khiêu khích giữa giáo xứ Công Giáo và các giáo xứ hay các làng khác. Giáo dân Công Giáo 90 phần trăm sống bằng nông nghiệp, đời sống gắn bó với ruộng đất quê hương rất là thắm thiết. Bớt hẳn đi dời và cướp đất của họ rồi thì họ đi đâu, sống bằng gì, hay là bớt hẳn ca bài "Lâu rồi đời mình cũng quen". Những phần sơn, bít thành phố, sửa chữa chỗ không quen thuộc, quen sống. Những việc bớt hẳn phố thị chôn chôn, chôn đất trong nơi đâu, nơi nào, bao nhiêu sau khi bớt bớt xa nơi chốn nhau cắt rún, ai chịu trách nhiệm đây! Sống chết mặc bây, tiền thân bỏ túi. Xong việc là phải tay. Hãy đọc bài của LM Trùng Hưng Thăng thì hiểu rõ nơi đâu của người dân không quen sống nơi phố thị.

Một điểm nữa của phần nói ở đây, những thông cáo viết Giáo hội luôn đứng về phía người nghèo, những chỗ một tờ đơn kêu cứu của kẻ thấp cổ, bé mọn thì lại lại cho là gây áp lực làm khó dễ. Đứng bên quyên số tiền, nên bớt bớt Ngài phải lên tiếng đỡ minh oan! Là một giáo dân gốc Công Giáo, thú thật là không hiểu nổi Bức trên những con chiên đến một cái nào! Về chính sách bớt công trong lĩnh vực gì thì a, đến bù cách bớt công và vô lý đã làm cho những cái mất của người dân chôn chôn thành sông, tiếng kêu oan đến ruột ruột người trẻ xanh đã từng vài năm qua... thế mà Chỗ chẵn đã nghe mà không hiểu lòng dân lòng con cái mình. Dù Chỗ chẵn có nói là đã xuống về dân của nhiều người, những thực tế đâu có phải là đứng về phía con cái của mình. Ngài chôn dàn xếp để nhà thờ và các nhà thờ không bớt đi dời chỗ khác bớt mang tiếng bớt nhà thờ, những con chiên thì sao? Một điểm nữa khó hiểu nữa là Tòa giám mục không muốn có thái độ đi đi về về chính quyền mà chôn muốn mọi sự trong ôn hòa, nghĩa là chính quyền bớt sao thì nghe về y! Có lẽ Tòa giám mục không hiểu rằng một cái ý kiến phần bên đứng là phần đứng. Có nghĩa là khi Đứng bên quyên số tiền mà nói những người dân nghèo Công Giáo là đã đi về về về nhà của người đó, vì nhà của người của người dân. Muốn khi đi về về về về nhà của người thì chôn chôn dàn xếp hòa hoãn theo kiểu sách của Nhà Nước?!

Tình yêu Nguyễn Bá Thanh đã hứa của cuộc riêng sống không đứng đến nhà thờ, những mà chôn đưa dân đi mà thôi! Điểm này đã được nhắc trong tờ Thông cáo những một bớt bớt chôn chôn của nhà của cho việc tôn trọng tôn giáo và đã được Chỗ chẵn đứng tình. Bớt bớt hay là miến nguyễn bớt bớt bớt bớt bớt bớt! Giữ giữ của Tòa khâm sự Thái Hà còn đó! Không ai có thể nghĩ là ngay cả Thông báo chính thức của Giáo hội đưa phần phần cũng phải thông tin của bên phải mà thôi. Giáo hội của giáo dân hay của nhà thờ? Đưa giáo dân đi mà giữ lại nhà thờ thì nhà thờ biến thành nhà trang trí cho chôn chôn mà thôi. Rồi cuộc có thể cũng biến thành công viên như Tam Tòa không hiểu không kém.

Rồi sau đó làm sao mà người ta lại không nghĩ tới việc "mở rộng thêm", cách mở rộng để cáng để để luôn, vì thế trước đến nay có nhà thờ nào trước mà không bớt bớt bớt bớt, rồi mở rộng luôn. Bao nhiêu của sống tôn giáo ở Đà Nẵng giữ giữ về nhà của, có đòi được chăng?

Dù có mà tin rằng ông Nguyễn bá Thanh có giao du với T&#228; giám mục những Đ&#228;ng mục n ông ta làm theo chủ thì với "n&#228; tri&#228;n và qu&#228;c huy" trên giấy... đã thì là những m&#228;nh gi&#228;y l&#228;n. Câu hỏi của ĐGM là "sao lại có thể biến thành một "trò lừa bịp"? thì xin đi hỏi Đ&#228;c TGM Hà Nội xem chính ngài Thế thì ông tôi vì ông thăm hỏi nhà thờ này kia, và hỏi các vị Tòa Thánh, các thì giới để cho người kia mà kết quả ra sao chúng ta lại không thấy được hay sao? Hay là đúng như Vatican chặn Đà Nẵng đã như những trong thông báo là: *"công khai trình bày chính sách mà tất cả các công dân tôn giáo mục n góp phần xây dựng đất nước theo đúng chính sách hiện hành"*. Nếu đây là lý do trình bày và để ông lại của một giáo hội để a phần ông Đà n&#228;ng thì người Công giáo không nên phải xét lại và đánh giá đúng mục cái chủ trình bày kỳ của này!

Trong hai năm qua nguyên cái chuyện là hỏi giới quy&#228;t êm đẹp chuyện đất đai của dân theo như lại hỏi có thấy đâu, mà chủ thể công an với súng ống đi hăm dọa thì nhà, người của m&#228; để là người đã hỏi những trên. Vậy có ai còn có thể tin vào những lại "hỏi của" của người để để đi lại đó của hay thôi?

**Chính quyền Đà Nẵng xem ra được các sự kiện hàng ngày tình thế đa của giáo quyền để a phần:**

Trong thì thông cáo TGM đã giành nhiều ưu đãi cho chính quyền khi khen ngợi việc giới từ 85 ngàn hỏi dân để làm cho thành phố hiện đại hơn, những không xét đến có của thì làm việc hay không? Cần nhìn những chi&#228;c của biển ngang sông Hàn, non 1 cây số là có chi&#228;c của. Riêng thì Công Giáo 1 chi&#228;c của sắp hoàn thành và 1 chi&#228;c của đang sắp sửa thi công. Người dân Đà Nẵng đã thì nói một cách mà rất ng&#228; "C&#228;u thì nhiều mà của tiêu công của thì không thấy!"

Một chi&#228;t khá thú vị trong thì thông cáo cho biết rằng: Đã có 20 cuộc họp giới a chính quyền và giáo dân Công Giáo và cho đó là những không của phía chính quyền. Con số cuộc họp mà chính người dân Công Giáo Công Giáo không những là đã có bao nhiêu cuộc họp như thế vì lại nào cũng là tu&#228;ng cũ lại. Đó là chủ trình bày chính sách của Đ&#228;ng và nhà nước để ra, để người người hành. Nếu không thì là chủ ông nh&#228;, chủ Đ&#228;ng chủ nhà nước. Sẽ có biện pháp mà để trình bày đáng những chủ ông để. Nghĩa là mọi lại hỏi chủ có phía "chính quyền nói dân phải nghe", chủ có bàn luận gì đâu mà nhà nước nhân dân cùng bàn, cùng làm như một thì trong thì thông cáo đâu! Trong những cuộc họp chủ nguyên việc phát biểu ý kiến cũng không được nói thì có đâu mà cùng làm mà thì hành được? Dân công giáo bắt buộc nghe, bắt buộc làm thì có.

Rồi cũng trong bản thông cáo này khi nói đến "chính quy n thay đổi thái độ làm mẽ nh tay h n đổi v i ng i dân" thì ch i t qua, không nêu c công an đã dàn tr n ra sao, bao nhiêu ng i h t th y, trang b vũ khí đ y đ đàn áp, kh ng b tình th n giáo dân ra sao thì không th y nói đ n. Đã có hai ph n ph i đ a đi c p c u vì quá s hãi, dân chúng không th làm ăn gì đ c, M t s ph n gánh rau lên ch C m L b công an c m không cho bán. TGM c n ki m ch ng thì c v h i giáo dân thì rõ. T thông cáo mà gi ng nh t báo l bên ph i vì dùng toàn nh ng m t làm "đ p đ i" thì th y Ch Chấn đ ng v phía nào r i.

Thông báo nh n mẽ nh "H n ai h t, nh ng ng i có trách nhi m mẽ c v i đ a ph ng b t ph i nói gì và không nên nói gì, nói nh th nào, lúc nào và trong gi i h n nào, đ đem l i h i u qu cao nh t cho ho t đ ng qu n tr và mẽ c v truy n giáo i đ a ph ng mình, trong tinh th n tôn tr ng s th t, xây đ ng tình h p thông, đ i tho i và h p tác lành mẽ nh". S hi p thông, đ i tho i và h p tác lành mẽ nh không bi t có nghĩa là tích c c ng h ng i có quy n có th mà b r i dân nghèo hay không? Th c ra nhi u khi ch c n âm th m hành đ ng mà không c n ph i nói năng gì, nh t là khi t cho mình "b t ph i nói gì và không nên nói gì, nói nh th nào, lúc nào và trong gi i h n nào, đ đem l i h i u qu cao nh t cho ho t đ ng qu n tr và mẽ c v truy n giáo i đ a ph ng mình" mà thi u đi cái tình nghĩa cha con và tình th n mẽ c v thì ch a ch c đã hành x đúng t cách mẽ c c a mình hay ch a?

Đi xin mẽ t ai t c là ch p nh n ng i đó có kh năng ban cho mình nh ng đ u mình mẽ n... X a nay xin ai mẽ t cái gì th ng ph i u n mình, h gi ng ch có bao gi đ ng th ng, l n ti ng mà xin đâu. Cái c ch Xin-Cho này đã hành dân là chính nhi u l m r i! Đ c T ng Ngô quang Ki t đã can đ m lên ti ng ph n đ i mẽ nh mẽ cái c ch t c quy n làm ng i này lâu r i. Ch c ch n r i đây mẽ i ng i s nh câu nói b t h c a Đ c Giám M c Đà N ng: "Chúng tôi ch đ ng th ng mà xin, ch không bao gi qu g i" , và ch c ch n ng i ta s xem qu đ bi t cây và tri hành có h p nh t hay không.

Còn nhi u đ u n a c n đ c phân tích và th m đ nh th c h nh ng v vi c và nh n đ nh trong t thông cáo của TGM Đà Nẵng, nh ng chúng tôi t m đnh l i và s r ng nói h t ra thì "ng i h ng l i là ng ông nhà n c mà thôi". Nên ng i vi t r t đau lòng khi th y anh em đ ng bào, đ ng quê, đ ng đ o C n D u c a chúng tôi đang còn ch u nhi u oan c.

M i hôm Chúa Nh t đ c hân hoan đ c th y Đ c GM Đà Nẵng v y l o giáo dân trong c nh d u sôi, l a b ng... Ni m vui ch a k p r y lên thì nay l i th y tá h a vì b n Thông cáo l lũng. Té ra nói v y mà không ph i v y. Đau đ n thay!

Nớ u không có tớ đớ n kêu cớ u thì chớ c chớ n tình trớ ng hiớ n nay ớ Cớ n Dớ u càng tớ hớ i hớ n và Tòa Giám Mớ c đớ a phớ ớ ng đớ phớ i gánh trách nhiớ m bớ t đớ c đớ. Lớ i cuớ i cho ngớ ớ i dân quê nghèo cớ a chúng tôi là: hãy đớ t hớ t niớ m tin vào Chúa và Ngài đớ cớ u dân thoát khớ i áp bớ c, bớ o tàn. Chớ có Ngài là Đớ ng Cớ u Tinh duy nhớ t, đớ ng kớ vớ ng vào con ngớ ớ i. Và Lớ y Chúa, xin hãy đớ ng lên cớ u dân Ngớ ớ i đang nguy khớ n. Lớ i Thánh vớ nh cớ a bài đớ c hôm nay sao thớ m thía quá, làm rớ i lớ nhớ ng con ngớ ớ i đang khớ n khớ .

*Ngớ ớ i giáo dân quê nghèo Cớ n Dớ u*